



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐเช็ก

- สาธารณรัฐเช็กเลือกตั้งทั่วไป

๒. สาธารณรัฐสโลวีเนีย

- สโลวีเนียเลือกตั้งประธานาธิบดี

๑. สาธารณรัฐเช็ก : เช็กเลือกตั้งทั่วไป (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาธารณรัฐเช็กได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปรากฏว่า พรรคฝ่ายกลาง ANO (YES) ของนาย Andrej Babis วัย ๖๓ ปี ซึ่งเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีอันดับ ๒ ของเช็ก ได้รับชัยชนะไปอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ ซึ่งมากกว่าพรรคคู่แข่งเกือบ ๓ เท่า และได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาจำนวน ๗๘ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๒๐๐ ที่นั่ง สำหรับพรรคที่ได้คะแนนลำดับรองลงมา ได้แก่ พรรค Civic Democratic Party ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สองคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ และพรรค The Czech Pirate Party ได้คะแนนเป็นอันดับที่สามคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘ ตามลำดับ สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มีมากถึงเกือบ ร้อยละ ๖๑ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในประเทศ อย่างไรก็ตาม จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก โดยพรรค Czech Social Democratic Party ซึ่งนำโดยนาย Milan Chovanec เป็นผู้ชนะ และได้รับจัดสรรที่นั่งในรัฐสภาไปมากที่สุดจำนวน ๕๐ ที่นั่ง

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ นาย Babis ได้เตรียมพร้อมในการเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลผสมภายหลังจากการเจรจาร่วมกับพรรคฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ เขายังไม่มีแผนร่วมมือกับพรรคการเมืองขวาจัดและพรรคคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่านาย Babis จะได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในครั้งนี้ แต่ก็ยังคงมีข้อกล่าวหาในเรื่องการพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันและการที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายตำรวจในยุคคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้ นโยบายของนาย Babis คือจะไม่นำเช็กเข้าสู่กลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรแต่ต้องการให้เช็กเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ เขาเตรียมจะยื่นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการยุโรปในประเด็นที่ว่าด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญร่วมกันอยู่ในขณะนี้ อาทิ คุณภาพอาหารและการแก้ปัญหาผู้อพยพลี้ภัย ส่งผลให้ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายใหม่ ของนาย Babis ในการที่จะนำพาประเทศซึ่งกำลังเผชิญปัญหาทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจไปสู่ผลประโยชน์ ประชาชนชาวเช็กต่อไปได้หรือไม่อย่างไร ขณะนี้ พรรค ANO แม้จะได้รับจัดสรรที่นั่งไปจำนวน ๗๘ ที่นั่ง ในสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังไม่พอสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย ๑๐๑ ที่นั่ง

รัฐสภาเช็กเป็นระบบสภาคู่ ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) และวุฒิสภา (Senate) โดยสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี สำหรับวุฒิสภา มีสมาชิกตามรัฐธรรมนูญจำนวน ๘๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี โดยสมาชิกจำนวน ๑ ใน ๓ มีการเลือกตั้งใหม่ทุก ๒ ปี

ที่มา: www.bbc.com (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
www.electionguide.org
www.ipu.org

๒. สาธารณรัฐสโลวีเนีย : สโลวีเนียเลือกตั้งประธานาธิบดี (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สโลวีเนียได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองขึ้น ซึ่งเป็นการทำชิงตำแหน่งครั้งสำคัญระหว่างนาย Borut Pahor ประธานาธิบดีคนปัจจุบันวัย ๕๔ ปี ที่อยู่ในแวดวงสถาบันทางการเมืองมายาวนาน และนาย Marjan Sarec อดีตนักแสดงและนายกเทศมนตรีวัย ๓๙ ปี โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสโลวีเนีย ปรากฏว่านาย Pahor เป็นผู้ได้รับชัยชนะไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงประมาณร้อยละ ๕๓ ในขณะที่นาย Sarec ได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ ๔๗ มาเพียงเล็กน้อย สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบสองนี้มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน ๗๑๕,๐๙๖ คน หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ ๔๒ ของชาวสโลวีเนียผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในประเทศ จำนวน ๑.๗ ล้านคน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในรอบแรกเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพียงเล็กน้อยซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๔๓

ทั้งนี้ ชัยชนะของนาย Pahor ในครั้งนี้ส่งผลให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เป็นสมัยที่ ๒ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ ๕ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ประเทศสโลวีเนียซึ่งมีประชากร ๒ ล้านคน ได้รับเอกราชหลังจากที่สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียล่มสลายลง นาย Pahor ได้กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนเขาในเมือง Ljubljana ว่า เขาสัญญาว่าจะรับฟังเสียงของประชาชนในการบริหารประเทศ ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตย รวมทั้งจะช่วยนักการเมืองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยจะไม่สร้างความแบ่งแยกให้เพิ่มมากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม นาย Tanja Staric นักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่า นาย Pahor ถือเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเนื่องจากมีประสบการณ์ ทักษะ และความนิยมมากกว่านาย Sarec ซึ่งไม่ปรากฏที่มาที่ไปและยังมีคุณสมบัติทางการเมืองที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวสโลวีเนียเป็นห่วงกังวลถึงสถานการณ์ปัญหาสำคัญในด้านต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ อาทิ ระบบสาธารณสุข การว่างงานของกลุ่มเยาวชน และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้คาดหวังให้ประธานาธิบดีเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ เพียงแต่เห็นควรให้ปูพื้นฐานที่เท่าเทียมและเป็นธรรมทางอำนาจเพื่อไปสู่การจัดตั้งรัฐสภาครั้งใหม่ของสโลวีเนียในปีหน้า

ปัจจุบัน สโลวีเนียถือเป็นประเทศที่มั่งคั่งและมีความก้าวหน้าทางสังคมมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากอดีตสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย และยังเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย อย่างไรก็ตาม สโลวีเนียยังคงมีปัญหาในการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้นำสโลวีเนียปฏิเสธที่จะร่วมมืออย่างเปิดเผยกับกลุ่มประเทศยุโรปกลาง อาทิ ฮังการีและโปแลนด์ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองประเทศกำลังพยายามที่จะเป็นหนึ่งใน ๒๘ ประเทศสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายเช่นเดียวกับเยอรมนีและฝรั่งเศส นอกจากนี้ เศรษฐกิจของสโลวีเนียยังคงประสบปัญหาฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีการเติบโตลดลงถึงร้อยละ ๘ และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังต้องเผชิญกับปัญหาผู้อพยพเป็นจำนวนหลานแสนคนที่เดินทางข้ามผ่านเข้ามาในประเทศไปยังเยอรมนีและสวีเดน

ที่มา: <http://nyti.ms> (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

www.electionguide.org